

ข่าวประจำวันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ.2559

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ป่าแห่งแล้งไร้อาหาร ระวัง 'มวนหวาน' บุกสวน



เตือนภัยเกษตรกรให้เตรียมรับมือบรรดาแมลงหนึ่ความอดอยากจากภัยแล้ง อพยพออกจากป่าบุกสวนผลไม้

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า ด้วยปกติแมลงศัตรูสวนผลไม้จำพวกผีเสื้อมวนหวาน ซึ่งเป็นแมลงปากแข็ง จะอาศัยและหากินผลไม้ที่อยู่ในป่า แต่หากปีไหนเกิดภาวะภัยแล้งรุนแรง ถึงขั้นผลไม้ในป่าติดดอกออกผลน้อยหรือไม่ออกผลเลย ผีเสื้อมวนหวานจะยกฝูงลงมาหากินในสวนผลไม้ของเกษตรกรเป็นจำนวนมาก และการระบาดของผีเสื้อมวนหวานแบบนี้ ครั้งล่าสุดพบเมื่อปี 2542 ซึ่งเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่เกิดความแห้งแล้งอย่างรุนแรง กลุ่มผีเสื้อมวนหวานได้อพยพยกฝูงบินลงมาหากิน สร้างความเสียหายในแหล่งปลูกผลไม้ใกล้กับเขตป่า โดยการระบาดในครั้งนั้นได้สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน ส้มโอ และมังคุด ในจังหวัดปราจีนบุรี, จันทบุรี และสระแก้ว แหล่งผลไม้สำคัญของประเทศ



“เมื่อในป่าไม่มีอาหารเพียงพอ ผีเสื้อมวนหวานจะย้ายถิ่นลงมาหากินในพื้นที่ที่มีอาหาร สมบูรณ์ นั่นคือสวนผลไม้ของเกษตรกรแทน นอกจากจะมาหากินแล้วยังผสมพันธุ์ ออกลูกออกหลาน ทำให้สวนผลไม้เสียหายหนัก โดยตัวอ่อนที่เพิ่งฟักออกจากไข่อยู่ในช่วงเป็นตัวหนอน จะอาศัยกินวัชพืชต้นหญ้าในสวน เมื่อโตเต็มวัยกลายเป็นผีเสื้อ จะย้ายแหล่งอาหารบินขึ้นมาดูดกินผลไม้ และด้วยผีเสื้อมวนหวานมีปากที่แข็ง จึงสามารถใช้ปากเจาะทะลุเปลือกผลไม้เข้าไปดูดกินน้ำหวานได้ไม่ยาก ไม่เพียงแต่เปลือกส้ม ลำไย เท่านั้นที่เจาะได้ แม้แต่ เปลือกมังคุดที่แข็ง ผีเสื้อมวนหวานยังเจาะเข้าไปดูดกินน้ำหวานได้ ส่งผลให้ผลไม้ร่วงหล่นเน่าได้โคนต้นไม้ทั้งสวน”

สำหรับวิธีการป้องกัน นายสมชาย เนาะเกษตรกรชาวสวนผลไม้ ให้ดูแลพื้นที่โดยรอบพร้อมกำจัดวัชพืช เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นแหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของตัวหนอนผีเสื้อมวนหวาน



ส่วนการกำจัดในช่วงโตเต็มวัย เนื่อง จากผีเสื้อมวนหวานหากินกลางคืน ดังนั้นการฉีดสารเคมีที่ฉีดพ่นตอนกลางวันจะไม่ได้ผล และวิธีการกำจัดที่ได้ผลดีที่สุดคือ ทำกับดัก โดยใช้ผลไม้ที่มีกลิ่นหอมอย่างสับปะรด หรือกล้วย ชุบสารเคมี กลุ่มคาร์บาริล หรือเซฟวิน 85 ในอัตรา 2 ซีซี ผสมน้ำ 1 ลิตร จากนั้นนำเหยื่อผลไม้แช่ทิ้งไว้ 30 นาที แล้วนำไปแขวนภายในสวนหลายๆจุด ล่อให้ผีเสื้อมวนหวานมาดูดน้ำหวาน

นอกจากนี้ยังมีวิธีกับดักแสงไฟล่อด้ำนบน ด้านล่างทำเป็นอ่างน้ำ เมื่อผีเสื้อมาเล่นแสงไฟจะได้หล่นลงในน้ำ หรือใช้สวิงโฉบดักจับในช่วงกลางคืน วิธีนี้ได้รับความสนใจจากชาวสวนมากเพราะต้นทุนต่ำ อีกวิธีที่ได้ผลเช่นกัน นั่นคือ ชิงตาข่ายกันผีเสื้อมวนหวานรอบสวน แต่ต้นทุนจะสูง

31 ธ.ค.อาเซียนรวมตัวเปิด "เออีซี" เดินหน้าจับ "อาร์เซพ" สู้ศึก "ทีพีพี"



อาเซียนรวมเป็น “เออีซี” แล้วตั้งแต่ 31 ธ.ค.58 “ศรินทร์ภา” เผยการค้าสินค้า บริการ ลงทุน เคลื่อนย้ายแรงงาน ทำได้เสรีมากขึ้น ไม่ต้องห่วงอาเซียนแข่งอาเซียนคนไทย เหตุปิดช่องไว้แล้ว พร้อมเดินหน้าเจรจา “อาร์เซพ” ให้เสร็จในปีนี้ ลั่นถ้าสำเร็จ จะเป็นเขตการค้าเสรีใหญ่ที่สุดในโลก ขณะที่ “ทีพีพี” อยู่ระหว่างศึกษาข้อดี-เสีย ก่อนโอดร่ววมวง

น.ส.ศรินทร์ภา ใจมั่น อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 58 สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม บรูไน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) แล้ว ซึ่งหมายความว่า ทั้ง 10 ประเทศจะเปิดเสรีระหว่างกันมากขึ้น ทั้งในด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน รวมถึงลดและเลิกอุปสรรคที่เป็นข้อกีดกันทางการค้า และการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นด้วย

“แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อเป็นเออีซีแล้ว จะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจน เพราะที่ผ่านมาอาเซียนทยอยเปิดเสรีเป็นลำดับ ไม่เหมือนกับกักเก็บน้ำไว้แล้วปล่อยทีเดียว แต่สิ่งที่เห็นชัดคือการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานฝีมือจะเสรีมากขึ้น มีการลด/เลิกอุปสรรคทางการค้า การลงทุนระหว่างกัน ทำให้การค้าขาย การลงทุนในอาเซียนคล่องตัวมากขึ้น”

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ สมาชิกได้ทยอยเปิดเสรีอย่างต่อเนื่อง โดยสินค้าราว 95.99% ของสินค้าที่ลดภาษีทั้งหมด ได้ลดภาษีนำเข้าเป็น 0% แล้ว ยังคงเหลือสินค้าอ่อนไหวไม่กี่รายการ เช่น ข้าว น้ำตาล ผักและผลไม้บางชนิด เนื้อสัตว์บางชนิด กาแฟ ยาสูบ เป็นต้น ที่ภาษียังไม่เป็น 0% แต่จะหารือเพื่อให้ภาษีลดลงในระดับต่ำที่สุด

ส่วนการเปิดเสรีการค้าบริการ ได้เปิดเสรีแล้วกว่า 100 สาขา ทั้งในสาขาบริการขนส่งทางอากาศ โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ การท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ โดยอาเซียนเปิดให้ถือหุ้นในธุรกิจเหล่านี้ได้สูงสุด 70% และอาจเพิ่มขึ้นในอนาคต แต่ไม่น่าวิตก เพราะการเปิดเสรีอยู่ภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 สำหรับการลงทุน อาเซียนได้เปิดเสรีสาขาสินค้าเกษตร ประมง ป่าไม้ เหมืองแร่ และอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งเป็นไปตาม

พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 โดยเปิดเสรีสาขาที่อยู่ในบัญชี 3 แนบท้ายกฎหมายนี้ ส่วนบัญชี 1 และ 2 ที่เป็นอาชีพสงวน จะไม่เปิดเสรีเด็ดขาด จึงไม่กระทบต่อภาคการลงทุน

นอกจากนี้ อาเซียนยังได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมเพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือ (เอ็มอาร์เอ) ในวิชาชีพ 7 สาขา ได้แก่ วิศวกร สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี และนักสำรวจ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า คนที่ทำอาชีพเหล่านี้จากอาเซียนจะเข้ามาทำงานในไทยได้เลย เพราะต้องผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดก่อน “อาเซียนได้กำหนดมาตรฐานกลางวิชาชีพทั้ง 7 แล้ว แต่เมื่อจะเข้ามาทำงานในอาเซียนอื่น ต้องผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานของประเทศนั้นๆ ด้วย เช่น แพทย์ พยาบาล จากฟิลิปปินส์จะมาทำงานในไทย นอกจากจะผ่านมาตรฐานกลางอาเซียนแล้ว ยังต้องผ่านมาตรฐานไทยด้วย ดังนั้น จะไม่มีการทะลักเข้ามาทำงานจนสร้างผลกระทบกับวิชาชีพทั้ง 7 ของคนไทย และไม่กระทบต่อตลาดแรงงานไทยแน่นอน เพราะเป็นคนละส่วนกัน”

อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้อาเซียนจะหารือเพื่อเปิดเสรีเพิ่มขึ้น ล่าสุด ผู้นำอาเซียนได้เห็นชอบทิศทางการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะ 10 ปีข้างหน้าแล้ว (ปี 59-68) โดยจะมุ่งเน้นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจให้มีความกว้างและลึกมากขึ้น และต้องรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต

น.ส.ศรินทร์ภาภักดิ์กล่าวต่อถึงการเปิดเสรีการค้าของไทยในกรอบอื่นๆว่า อาเซียนต้องผลักดันให้การเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (อาร์เซพ) ประกอบด้วยอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอินเดีย ประสบความสำเร็จในปี 59 ตามกำหนด เพราะการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ภาคพื้นแปซิฟิก (ทีพีพี) ที่ริเริ่มโดยสหรัฐฯจบลงแล้ว และน่าจะมีผลบังคับใช้ในอีกราว 2 ปีข้างหน้า

“ถ้าอาร์เซพเจรจาจบ จะเกิดกลุ่มการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพราะอาร์เซพมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) รวมกัน 22.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือ 29% ของโลก มีประชากร 3,300 ล้านคน หรือ 50% ของโลก และมีมูลค่าการค้าสูงถึง 10.7 ล้านล้านเหรียญ หรือ 29% ของการค้าโลก ที่สำคัญมีจีนและอินเดียที่มีประชากรและกำลังซื้อสูงอยู่ด้วย ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับไทยในทุกด้าน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการค้าบริการ”

ทั้งนี้ ล่าสุด อาร์เซพ ได้สรุปการเปิดเสรีการค้าสินค้าได้แล้ว โดยสินค้ากลุ่มแรกราว 65% ของสินค้าที่ค้าขายระหว่างกันรวมทั้งสิ้นราว 8,000-9,000 รายการ จะลดภาษีนำเข้าเป็น 0% ทันที โดยแต่ละประเทศจะทำแผนการลดภาษีให้เสร็จภายในปี 59 และอีก 20% จะทยอยลดภาษีเป็น 0% ภายใน 10 ปี ส่วนที่เหลืออีก 15% ส่วนใหญ่เป็นสินค้าอ่อนไหวนั้น จะเจรจาให้ปรับลดลงในระยะต่อไป

สำหรับที่พีพีที่หลากหลาย ฝ่าย โดยเฉพาะภาคเอกชนต้องการให้ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกนั้น น.ส. ศิรินารถ กล่าวว่า ไทยยังมีเวลาศึกษารายละเอียดข้อตกลง และข้อดี ข้อเสียของการเข้าร่วม เพราะกว่าจะมีผลบังคับใช้ ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี เพื่อดำเนินการภายในของแต่ละประเทศ ขณะนี้ กรม ได้ให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดูรายละเอียดข้อตกลงทุกแง่มุม น่าจะได้รายงานชิ้นแรกเดือน ม.ค.59 จากนั้นจะดูว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร จะบรรเทาผลกระทบอย่างไร เมื่อรวบรวมได้ทั้งหมด จะนำเสนอให้คณะกรรมการชุดที่คณะกรรมการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ (พกค.) แต่งตั้ง และมี รมว.พาณิชย์เป็นประธาน พิจารณา เมื่อได้ข้อสรุปจะเสนอให้รัฐบาลพิจารณากำหนดท่าทีของไทยต่อไป โดยจะพยายามศึกษาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกปี 59

“ก่อนถึงการกำหนดท่าทีของไทย กรมจะนำผลการศึกษาไปชี้แจง จัดเวทีสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจะหารือกับสมาชิกว่าข้อตกลงมีรายละเอียดยังไง ซึ่งหนาถึง 2-3 พันหน้า”

อย่างไรก็ตาม หากไทยไม่เข้าร่วมที่พีพีจะเกิดอะไรขึ้น น.ส.ศิรินารถ แสดงความคิดเห็นส่วนตัวว่า เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นสมาชิกแล้ว และเป็นสมาชิกอาเซียนเหมือนไทย หมายความว่า นักลงทุนอาจจะไม่มาไทย แต่จะไปประเทศเหล่านี้แทน เพราะที่พีพีเปิดเสรีกว้างขวางมาก เช่น แหล่งกำเนิดสินค้า ที่พีพีเปิดโอกาสให้สมาชิกสะสมได้ทุกแหล่งกำเนิด ซึ่งดึงดูดการลงทุนได้แล้ว “ที่เห็นชัดและน่ากังวลคือ ถ้าไทยไม่ร่วมที่พีพี นักลงทุนจะย้ายฐานการผลิตไปประเทศสมาชิก แต่ถ้าไทยเข้า อย่างน้อยนักลงทุนไม่หนี เพราะมองเห็นประโยชน์ที่จะได้ แล้วถ้าพวกนักลงทุนกระเป๋านักๆ ไปจากเรา เราจะลำบาก อย่างญี่ปุ่นซึ่งลงทุนในไทยมานาน ก็อยากให้ไทยเข้าร่วมที่พีพี รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีการลงทุนในไทยด้วย”